

# THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

*Tên đề tài:*

## **KIẾN TRÚC CẢNH QUAN LÀNG TRONG VÀNH ĐAI XANH**

### **SÔNG NHUỆ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Chuyên ngành:* **Kiến Trúc – Mã số: 9580101**

*Họ và tên nghiên cứu sinh:* **Trần Vũ Thọ**

*Người hướng dẫn khoa học:* **TS. KTS. Ngô Thị Kim Dung**

**TS. KTS. Nguyễn Tuấn Anh**

*Cơ sở đào tạo:* **Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội**

---

### TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án tập trung nghiên cứu các đặc điểm, làm rõ giá trị các làng trong vành đai xanh sông Nhuệ, đồng thời phân loại và đề xuất mô hình, giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan làng trong vành đai xanh sông Nhuệ nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Dưới đây là tóm tắt các đóng góp mới của luận án:

#### 1. Phân loại và đánh giá thực trạng kiến trúc cảnh quan

Luận án phân loại và đánh giá thực trạng kiến trúc cảnh quan của các làng nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ, thành phố Hà Nội. Điều này bao gồm việc nhận diện và phân tích chi tiết đặc điểm các yếu tố cảnh quan tự nhiên và nhân tạo, cũng như mối quan hệ giữa chúng trong bối cảnh đô thị hiện đại. Đây là công việc quan trọng, giúp xác định những thách thức và cơ hội trong việc phát triển bền vững các làng xóm theo hướng tiếp cận mới.

#### 2. Cơ sở khoa học

Luận án cung cấp cơ sở khoa học cho việc tổ chức kiến trúc cảnh quan làng trong vành đai xanh sông Nhuệ, dựa trên sự tổng hợp các cơ sở pháp lý và lý thuyết hiện hành, áp dụng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực dựa trên phân tích đặc điểm tự nhiên, văn hóa - xã hội, và đặc trưng kinh tế của từng làng.

#### 3. Mô hình và giải pháp

Luận án đã đề xuất các mô hình và giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan cho các làng trong vành đai xanh sông Nhuệ, với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, bảo tồn giá trị văn

hóa truyền thống và phát triển bền vững, mang lại những cải tiến và đổi mới trong cách tiếp cận, phân tích và giải quyết vấn đề tổ chức kiến trúc cảnh quan các làng, đặc biệt là trong bối cảnh của vành đai xanh đô thị:

+ Mô hình quy hoạch cảnh quan làng: Đóng góp quan trọng của luận án là việc phát triển mô hình quy hoạch cảnh quan cho các làng trong vành đai xanh sông Nhuệ, với sự phân biệt rõ ràng giữa các loại làng (làng nông nghiệp, làng nghề, làng ở đơn thuần) và cung cấp các giải pháp cụ thể cho mỗi loại. Mô hình này giúp tối ưu hóa việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, và phát huy giá trị văn hóa.

+ Các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan phong phú và đa dạng, từ việc bảo tồn và phục hồi các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa, đến việc phát triển các không gian xanh mới và cải thiện hạ tầng kỹ thuật. Các giải pháp đề xuất không chỉ giải quyết các vấn đề cụ thể của từng làng mà còn đóng góp vào việc quy hoạch tổng thể khu vực vành đai xanh.

Luận án không chỉ làm sáng tỏ các vấn đề tổ chức kiến trúc cảnh quan tại các làng trong vành đai xanh sông Nhuệ mà còn đề xuất được các giải pháp ứng dụng thực tế, có khả năng đóng góp vào quy hoạch và phát triển đô thị bền vững tại Hà Nội và các khu vực khác có điều kiện tương tự.

NGHIÊN CỨU SINH